

TẠO SỨC MẠNH CHO THƯƠNG NHÂN CHỢ TRỜI: TÌM HIỂU XEM THÀNH PHỐ SAN JOSÉ ĐANG LÀM GÌ ĐỂ GIÚP QUÝ VỊ CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI!

Chợ Trời Berryessa có thể sớm đóng cửa vào mùa thu năm 2024 tuy rằng chưa có ngày giờ chính xác. Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, Thành Phố San José đã và đang nỗ lực hỗ trợ những chủ nhân kinh doanh nhỏ buôn bán ở chợ. Xin tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đang làm:

Nhóm Cố Vấn Chợ Trời

Với những ý kiến đóng góp của thương nhân, Thành Phố đã thành lập một Nhóm Cố Vấn bao gồm 10 đại diện thương nhân và một đại diện của chủ nhân Chợ Trời. Thành Phố đang nhóm họp Nhóm Cố Vấn thường xuyên để thảo luận và đưa ra những kiến nghị về:

- cách xử dụng 6 triệu Mỹ kim trong Quỹ Chuyển Tiếp Thương Nhân để hỗ trợ các thương nhân.
- bản thiết kế và điều hành của một khu chợ đô thị mà có thể được xây cất trên khoảng đất khoảng 5 mẫu Anh tại địa điểm Berryessa.

Các buổi họp của Nhóm Cố Vấn đều được mở rộng cho công chúng và có thông dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Buổi họp thứ hai của Nhóm Cố Vấn sẽ diễn ra trên Zoom vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023. Buổi họp này sẽ cập nhật thông tin về những nghiên cứu kinh tế đang được tiến hành, bao gồm việc tìm kiếm một địa điểm khác với khả năng thiết lập một khu chợ trời mới. Để có thêm chi tiết về buổi họp và đường dây kết nối vào buổi họp trên Zoom, xin quý vị hãy vào trang mạng dưới đây: www.sjeconomy.com/FleaMarketVendors.

Chương Trình Chuyển Tiếp Kinh Doanh Của Quỹ Tài Trợ Đặc Nhiệm

Thành Phố đã mượn Quỹ Tài Trợ Đặc Nhiệm để thành lập một chương trình riêng cho Thương Nhân Berryessa. Chương trình này bao gồm việc hướng dẫn tài chánh, những khoản tiền cho vay không lãi suất, và những nguồn hỗ trợ khác để giúp quý vị chuẩn bị cho tương lai. Những dịch vụ này đều được cung cấp miễn phí cho quý vị! Để tìm hiểu thêm hoặc để ghi danh, xin quý vị hãy liên lạc với: berryyessa@missionassetfund.org.

Thành Phố San Jose: Nơi quý vị liên lạc để nhận thông tin cập nhật về Chợ Trời!

Khi cần biết đến những thông tin cập nhật về việc đóng cửa chợ, các quỹ giúp đỡ thương nhân, và Nhóm Cố Vấn, xin quý vị hãy tin tưởng vào Thành Phố San Jose như là nguồn thông tin liên lạc. Chúng tôi cung cấp thông tin chính xác và kịp thời tại từng thời điểm. Đừng bỏ lỡ tin tức mới nhất và những buổi họp sắp tới - xin hãy ghi danh để nhận thông tin cập nhật qua tin nhắn và điện tử thứ ngày hôm nay!

Để ghi danh cho những thông tin cập nhật hoặc để chia sẻ các thắc mắc, ý kiến, đề nghị liên quan đến những nỗ lực của Thành Phố:

- Gửi thư điện tử đến fleamarketsj@sanjoseca.gov
- Gọi cho Adolfo ở số (408) 535-8181

Ghi danh qua QR code hoặc trên trang mạng này:

www.sjeconomy.com/FleaMarketVendors:

